



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐  
ที่ ฉช. ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๓๑๗ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร MOIT ๒๑ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการสร้างเสริมวัฒนธรรมในองค์กร ด้วยการแสดงเจตนารมณ์หรือคำยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ในประเด็นที่ (๑) การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (๒) การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ (๓) การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ พิจารณาแล้ว เพื่อสร้างสังคมในโรงพยาบาลท่าตะเกียบให้ปลอดจากการทุจริตและประพฤติชอบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ เห็นควรลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้

๑.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การป้องกันการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO GIFT POLICY ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒.ประกาศเจตนารมณ์ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

พร้อมทั้งให้นำประกาศดังกล่าวเผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อออนไลน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อออนไลน์ ต่อไปด้วย

(นายธาวิน ธงไชย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ